

BÀI PHÁT THANH VỀ SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ
(Ban hành kèm theo Công văn số... .CV-SKHCHN ngày... . của Sở Khoa học và Công nghệ)

Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị tỉnh Thái Bình thuộc Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCHN và Đo lường thử nghiệm, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình, được thành lập từ năm 2014. Sàn có chức năng kết nối giữa bên cung và bên cầu về các sản phẩm khoa học và công nghệ, là nơi tìm kiếm, trao đổi thông tin về khoa học và công nghệ, hỗ trợ, quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ từ khâu nghiên cứu đến quá trình tạo ra sản phẩm, hàng hoá.

Thực hiện Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành cải tạo, sửa chữa, trang trí khu trưng bày của Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị; triển khai việc mua sắm các thiết bị, hình thành điểm giới thiệu đầu tiên trên địa bàn tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu và giao dịch các sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học và công nghệ và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tổ chức các Hội nghị thống nhất lựa chọn những sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu có chất lượng cao của tỉnh để giới thiệu, quảng bá và giao dịch tại Sàn; tổ chức Lễ Khai trương vào ngày 9/2/2023. Đến nay, Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị đã đi vào hoạt động. Sàn đã thu hút được gần 40 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Sàn. Đã có gần 500 loại sản phẩm trên tổng số hơn 8000 đơn vị sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và giao dịch tại Sàn thực và Sàn ảo (với tên miền: <http://tbtex.thaibinh.gov.vn/>). Đã có hàng nghìn lượt khách hàng trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm kiếm thông tin về các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại Sàn. Nhờ thế, các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh được nhiều người biết đến và giao dịch thông qua Sàn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, để hoạt động của Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành phát triển thị trường khoa học và công nghệ; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân đang sở hữu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh đăng ký trưng bày, giới thiệu, giao dịch tại Sàn.

Những sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và giao dịch tại Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị là những sản phẩm được bình tuyển, lựa chọn là những sản phẩm đạt chất lượng cao và có giá thành của nhà sản xuất.

Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị mở cửa tất cả các ngày trong tuần, từ 7h00 - 21h00 hàng ngày.

Tại địa chỉ: Số 36A, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3834.939 - 0227.3501.465

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo.